



## ประสบการณ์ของวุฒิวาสาในการให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนนายกวัดนาก

อาจารย์รุทร์ กล่อมชุ่ม

อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

### โรงเรียนนายกวัดนาก วัตถุประสงค์อะไร อาจารย์จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ก่อนอื่นผมขอเรียนว่าผมเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนายกวัดนาก ในอดีตที่ผ่านมา โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีครูเก่ง เหตุผลที่ครูเก่งเพราะท่านเจ้าคุณผู้ให้กำเนิดโรงเรียนนี้ท่านมีวิสัยทัศน์ไกลมาก ต้องส่งเสริมคนที่เก่งให้ไปเรียนครู ผมเป็นเด็กกรุงเทพฯ ผมก็มาเรียนที่นี่ แต่เดี๋ยวนี้กลับกัน เรากลายเป็นที่ท้ายๆ เนื่องจากครูเราไม่มีรายได้เพราะเป็นโรงเรียนการกุศลนี้ครับ ถ้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไม่ช่วย ป่านนี้โรงเรียนเราล่มแล้ว ได้มีการพยายามรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนส่งให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่พระมีบทบาทต่อการศึกษาทางโลก ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงเอาประสบการณ์นี้กลับไปให้โรงเรียน ในสมัยก่อนนั้นครูโรงเรียนนี้ไม่มีเงินเดือนก็อยู่ได้ เพราะเราขึ้นอยู่กับวัด วัดก็ส่งเสริมสนับสนุนเรา จนเรามีชื่อเสียงแต่พอดอนหลังๆ สถานการณ์เปลี่ยนไป การครองชีพก็เปลี่ยนไปด้วย

### ขอเรียนถามถึงกิจกรรมที่อาจารย์เข้าไปช่วย

ช่วยทุกอย่าง ชั้นแรกก็ช่วยด้านที่เรามีประสบการณ์ อย่างสมมติขาดงบประมาณ ผมได้ช่วยให้โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณ การก่อสร้างอาคารครั้งหนึ่ง งบประมาณ 3.6 แสนบาท แล้วได้รับจากศิษย์เก่าประมาณ 2 ล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือด้านวิชาการ ปัญหาโดยรวมก็คือ วิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษซึ่งผมพอจะช่วยสอนได้ ต่อมาเราได้เชิญคณะวุฒิวาสานาकारสมองมาช่วยเรา ท่านก็ให้ข้อเสนอแนะเรา พาคณะครูไปดูโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีการประเมินอย่างดี เราไปดูโรงเรียนปิยพงษ์ เขาดีจริงๆ ระดับประถมและอนุบาล 1 ไปดูแล้วคุณภาพดีมาก เรามีอะไรติดขัดเราสามารถถามได้ โดยภาพรวมแล้วเป็นความรู้สึกประทับใจ ขั้นตอนต่อไปเราได้ปรึกษากันว่า ทำอย่างไรเราจึงจะได้กระบวนการสอนวิชาเฉพาะไปเป็นตัวอย่าง เช่น วิธีการสอนคณิตศาสตร์

สมัยใหม่ไปใช้ที่โรงเรียนเราสักวิชาหนึ่ง ให้ครูเราได้ศึกษาว่าเขา มีกระบวนการอย่างไร

นอกจากนั้นได้ให้คำแนะนำด้านงานธุรการ มีการขอให้ นักเรียนเทคนิคนครนายกไปช่วยงานเรื่องสารบัญญัตินักเรียน ให้เน้นในเรื่องการรักษาความสะอาดของโรงเรียน และอีกเรื่องคือ เรื่องสวัสดิการของครู รวมทั้งตอนนี้ได้ไปติดต่อกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตให้ความช่วยเหลือคณะครูพัฒนาสื่อการสอน ขณะนี้เราก็มีกำลังใจ ทางสภาพัฒน์ก็ช่วยเรา และทางท่าน ดร.สิปปนนท์ และคณะวุฒิสภาสภาที่ช่วยเรา สำหรับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ก็มีมากมายพอสมควร เช่น ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการต่อเด็ก และปัญหาหาขวัญ กำลังใจของครู เป็นต้น



### *ขอเรียนถามถึงความเห็นในการจัดตั้งธนาคารสมอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ*

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และชาวเชียงใหม่ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งขึ้น คนไทยทุกคนเคารพเทิดทูนและซาบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมาทุกพระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง



### **อาจารย์นิบhan สีสลับ**

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

### *ขอเรียนถามถึงความช่วยเหลือโรงเรียนนายกวัดนาค วัดอุดมธานี*

โรงเรียนนายกวัดนาค วัดอุดมธานี เป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด เป็นโรงเรียนที่มีบทบาทและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกมานาน แต่ระยะหลังนี้เนื่องจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้อุปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นชื่อเสียงตกลงไป ท่านจึงอยากให้ทางวุฒิสภาไปช่วยเสริมตรงจุดนั้น ทางที่วุฒิสภาจึงไปวิเคราะห์ปัญหาท่านสรุปได้ 3 ประเด็นคือ **หนึ่ง** เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเงินที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไปสนับสนุนนี้มีข้อจำกัด **สอง** เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์การสอน อาคารสถานที่มีข้อจำกัด เพราะยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อ แต่เป็นที่น่ายินดีว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มุ่งให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นเข้าศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ยากจนขาดโอกาส สำหรับกิจกรรมที่ไปทำ มีท่าน ดร.สิปปนนท์ เป็นหัวหน้าคณะ **เรื่องที่หนึ่ง** คือ เรื่องบริหารจัดการทางโรงเรียนต้องการคำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเครือข่ายเข้าไปเชื่อมโยง **เรื่องที่สอง** วุฒิสภาได้เข้าไปเสริมบางวิชาที่ยังขาดครูอยู่ สำหรับกิจกรรมบริหารจัดการต้องใช้การบริหารเครือข่าย หมายถึง **หนึ่ง** เครือข่ายตัวบุคคล คือ ทางโรงเรียนต้องหาว่าในท้องถิ่นนอกจากครูและวุฒิสภาแล้วมีใครที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไร ก็เอามาช่วยโรงเรียนในด้านการที่สอน รวมถึงตัวผู้ปกครองด้วย **สอง** เครือข่ายที่เป็นองค์กร เช่น สมาคม มูลนิธิที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นหรือท้องถิ่นอื่น ทางโรงเรียนอาจไปขอความร่วมมือต่างๆ

### *ขอเรียนถามถึงประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารสมอง*

สำคัญและมีประโยชน์มาก เป็นพระราชดำริที่เน้นให้คนไทยหรือสังคมไทย มองเห็นความสำคัญของข้าราชการที่เกษียณว่า ยังมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

